

อาทิตย์ ติ่มวอล
ฝ่ายสำนักพิมพ์ ส.ส.ท.

นอนโรงแรมไม่ปัง เข้าบ้านทั้งหลังเลยป็นง !



เวลา จะไปเที่ยวต่างประเทศ นอกจากเรื่องตัว ก็ต้องเรื่องที่พัก นี่แหละครับที่ทำเอาปวดเศียรเวียนเหตสุดๆ มันมีปัจจัยในการพิจารณาเยอะๆ กับการเอาเงินฝากไปซื้อกองทุนเลยก็ว่าได้ คือ มันต้องปลอดภัย มันต้องใกล้แหล่งคมนาคมที่สะดวก มันต้องใกล้แหล่งช้อปปิ้ง (สำหรับบางคน) มันต้องถูก มันต้อง... ฯลฯ เงื่อนไขเยอะมาก ยิ่งใครที่ “เยอะ” อยู่แล้วก็ทวีคูณเงื่อนไขเหล่านี้เข้าไปอีกหลายเท่าตัว ที่พักประเภทแรกๆ ที่เราจะจองกันก็มักจะเป็นโรงแรม (ホテル) จะเอาที่ดาวกี่ดวงก็ว่ากันไป เหมาะสำหรับสายหรู อยู่สบาย เอนกายในจากรูซซี่ มีไดร์เป่าผม หรือจะเป็นสาย Backpacker (バックパッカー) อาศัยอ้าวงแหวนนอนตามโฮสเทล (ホステル) ก็ยิ่งเพิ่มความคลั่งไปอีก แต่มันมีบริการอีกประเภทหนึ่งที่น่าสนใจมากๆ แต่ก็

ต้องแลกมาด้วยความหวาดระแวงถึงขีดสุด นั่นก็คือบริการเช่าบ้าน เป็นหลังๆ นั่นเอง

บริการเช่าบ้านเป็นที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่ว่านี่ก็จะมีเจ้าดังๆ ที่เป็นที่รู้จักกันดีอยู่หลายเจ้า คล้ายๆ กับเว็บไซต์นายหน้าที่รวบรวมเอาคนในพื้นที่ที่อยากจะปล่อยบ้านซึ่งถ้ามีไว้ก็คงไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไร (บ้านทั้งหลังเลยนะ มีโรงจอดรถ) หรือแบ่งห้องบางห้องในบ้านให้นักท่องเที่ยวมาเช่าพักกัน ก็จะเพิ่มความใกล้ชิดชิดกับคนในพื้นที่นั้นๆ เข้าไปอีก โดยราคาของบ้านหรือห้องเหล่านี้ก็เหมือนงเงใจมาปวดหน้าเค้กับโรงแรมทั่วๆ ไปมากๆ เพราะเอาเข้าจริงนี่ถูกกว่าโรงแรมเยอะ แถมได้บ้านทั้งหลังเลย เหมาะกับแก๊งเพื่อนเฮ้ไหนเฮ้นั้น หรือครอบครัวที่จะเดินทางท่องเที่ยว แต่อยาก

ได้เอกสิทธิ์เหนือระดับ สามารถให้คนทั้งคณะเข้าไปได้ แต่เช้าแต่...ถ้ามันจะดีเลิศเลอเวอร์วังขนาดนั้นจะมีแต่ทำไมไม่ใช่ใหม่ครับ ในความดีก็มีความเสี่ยงอยู่พอสมควร อย่างแรกเลยคือ เราได้เห็นสภาพบ้านผ่านเว็บไซต์ ความสวยงาม ความกว้างขวางโอ้อ่า ทั้งหมดอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงก็ได้ ! ไม่มีใครรับประกันได้ แล้วนิสัยใจคอของเจ้าของบ้านล่ะเป็นยังไง (จริงๆ แล้วเจ้าของบ้านจะแนะนำเกี่ยวกับตัวเอง และบ้านไว้ในเว็บไซต์คร่าวๆ อยู่แล้ว) ยิ่งไปกว่านั้น ถ้าไปแล้วไม่มีบ้านนั้นอยู่จริงๆ จะทำยังไง หรือบ้านหลังนั้นขึ้นทะเบียนแบบไม่ได้ถูกต้องตามระเบียบจะทำยังไง...แต่ต้องบอกเลยนะครับว่า ทุกอย่างที่คุณมาเราต้อง “เสี่ยง” เอาล้วนๆ เลย วัตถุประสงค์ที่หน้างาน

ส่วนตัวเคยได้มีโอกาสใช้บริการเช่าบ้านแบบนี้เหมือนกันครับ เมื่อครั้งที่แท็กซี่กับกลุ่มเพื่อนขับไปถล่มเกาะคิวชูดูคุมะมง ที่แรกที่ตัดสินใจจะใช้บริการก็เพราะถูกกว่าโรงแรมมากมาย ทำเลก็ดี แถมนได้บ้านทั้งหลังเลย เหมาะกับการรวบรวมตังพวกปากลำโพงอย่างพวกเรา ไว้ในที่ที่เดียวมากๆ ก็เลยติดต่อกับเจ้าของบ้านไป หลังจากทำการโอนเงินเสร็จสรรพ ก็ได้เวลาทักทายเจ้าของบ้านเพื่อเป็นการรับประกัน (ขั้นแรก) ว่ามันคนดูแลจริงๆ ไม่ใช่บ้านผีสิง เจ้าของบ้านหลังนั้นตอบไว้มาก ไวเหมือนแชทไลน์ แถมนให้คำแนะนำชนิดที่เรียกว่าแทบจะอุ้มเราไปส่งที่จุดหมายเลยก็เดียว แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่กิน ร้านอาหารต่างๆ ฯลฯ และที่สนุกที่สุดของบริการนี้คือ การเดินทางไปที่บ้านหลังนั้น ด้วยความที่เจ้าของบ้านออกตัวว่าจะไปต่างประเทศในช่วงเวลาที่เราไปเที่ยวกัน ก็เลยจัดแจงทำแผนที่ (ซึ่งก็คงมีไว้อยู่แล้ว) ให้พร้อมทั้งฝากฝังโค้ดลับ และธรรมเนียมปฏิบัติมาว่า “กุญแจบ้านอยู่ในกระถางต้นไม้รูปกบนะ หน้าบ้านมีจอคอมพิวเตอร์ที่ใช้การไม่ได้อยู่ 1 จอ เข้าบ้านไปแล้วก็อย่าเสียงดัง เพราะชุมชนแถวนั้นค่อนข้างเงียบ กุญแจห้องชั้นบนอยู่ในกระปุกน้ำตาลบนเตาแก๊ส...” ฟังดูเหมือนล่อลวงทรัพย์โจรสลัดยังไงไม่รู้ ตื่นเต้นสุด แต่มันยากตรงอย่าเสียงดังนี่แหละครับ เพราะแต่ละคนนี่ไม่หลับไม่เลิกพูด...เมื่อทำย่ำลงบนผืนแผ่นดินคิวชู เราก็ต้องรีบวิ่งไปที่บ้านก่อนเพื่อเก็บของ การเดินทางเสาะหาตามลายแทงที่ได้มามันสนุกจริงๆ ครับ พอเจอตัวบ้านแล้วก็อดขำไม่ได้ เพราะมันเป็นแบบที่เจ้าของบ้านเคยบอกไว้ไม่มีผิด แถมนตอนเปิดประตูเข้าไปก็เจอ Welcome Message พร้อมขนมถุงจำนวนหนึ่งรอไว้อยู่แล้ว และก็ยังไม่มีลิ้มที่มีโน้ตแนบไว้ว่า “ฟรีจ๊ะ” อยากรจะเบ็ดหัวเราะให้สาสมก็ไม่กล้า กลัวจะโดนเจ้าถิ่นเผาไล่ที่เอา

ตลอดทริปของเราเต็มไปด้วยความสนุกสนานครับ เพราะบ้านเช่าอยู่ใกล้กับห้างสรรพสินค้า แหล่งช้อปปิ้ง (อันนี้มารู้จักที่ตอนหลัง) ร้านอาหารชื้อ และกิจกรรมที่สะดวก ถ้าจะมีอะไรดีก็อาจจะเป็นเรื่องความกว้างขวางของบ้าน เพราะก็อย่างที่ทราบอะนะครับ บ้านญี่ปุ่นไม่ได้ใหญ่แบบบ้านทรายทอง ถึงจะมี 2 ชั้นก็เออะ และ



โครงสร้างก็ค่อนข้างเก่าอยู่เหมือนกัน เดินแล้วก็กลัวจะร่วงลงไปชั้นล่างจริงๆ แล้วก็เรื่องการแยกขยะ ซึ่งอันนี้ต้องยอมรับว่าตัวเองแยกไม่ถูก...หลังจากที่กลับมาแล้วเขาก็จะมีอีเมลแจ้งมาให้เราเข้าไปให้คะแนนเจ้าของบ้าน รวมถึงเขียนรีวิวสั้นๆ คอมเมนต์ต่างๆ ไว้ให้เจ้าของบ้านอ่าน และก็ยังคงที่ออฟฟิศเช่นเคย โฟสต์บู๊ป เจ้าของบ้านอ่านบ๊อบ มาขอบคุณเราแทบจะทันที กลัวนะ บอกตรงๆ...ก็นับว่าเป็นอีกบริการที่น่าสนใจนะครับ สำหรับใครที่ต้องการเช่าที่พักสำหรับการเดินทางต่างประเทศแบบที่ค่อนข้างส่วนตัว และเหมาะกับท่านที่มาเป็นคณะ แต่ก็ต้องเช็คข้อมูลกันดีๆ นะ ไม่อย่างนั้นอาจจะแฉืดพอดแตกได้ (เพื่อนที่ไปเวลาไล่เลี่ยกันเจอเจ้าของบ้านหลอนๆ มีเสียงกึกกักตลอดคืน สยองไปอีก)

รูปประกอบ 4Rooms_vulcanpost.com

เครดิต vulcanpost.com

Small Tips

สำหรับคนไหนที่ภาษาญี่ปุ่นไม่คล่องหรือไม่ได้เลย ไม่ต้องเป็นห่วงครับ เพราะเจ้าของบ้านส่วนใหญ่จะสื่อสารภาษาอังกฤษได้ เพราะต้องรับรองแขกต่างชาติอยู่เป็นประจำ แถมนเว็บไซต์แนวนี้จะมีแอปพลิเคชันไว้บริการด้วย สะดวกมากๆ และเวลาไปพักบ้านเขาก็จะทำตัวเป็นแขกบ้านแขกเมืองที่ดีไม่สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้คนในชุมชน รวมถึงรักษาความสะอาดด้วยนะครับ อย่าให้เขาตาไลหลังเราได้